

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

UV BTVTU, Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy,

Hiệu trưởng Trường Chính trị
tỉnh Sóc Trăng

Ban Biên tập

LÂM SÁCH

VÕ KIM ANH

NGUYỄN THỊ AN DAO

Trình bày

NGUYỄN THỊ AN DAO

Ảnh bìa

*Phối cảnh đường bộ cao tốc
Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
giai đoạn 1.*

Trụ sở

247 Nguyễn Trung Trực,
thành phố Sóc Trăng
ĐT: 0299. 3620258

Email:

trungtambtgst@gmail.com

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng,
số lượng 4.300 quyển.

Giấy phép xuất bản

số 01/GP-XBBT do Sở TT-TT ST
cấp ngày 09-5-2023,

In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 - 2023

TRONG SỐ NÀY

***Xây dựng Đảng**

- Sóc Trăng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII: Đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nguyễn Văn Định 3

- Những “bông hoa đẹp” tô thắm truyền thống hào hùng, nhân nghĩa. *BBT* 9

***Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

- Thực hành tư tưởng của Bác về thi đua. *Bảo Duy* 13

***Thông tin sinh hoạt chi bộ**

Thông tin trong tỉnh

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 5-2023 16

- Một số thông tin nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 5-2023 23

- Định hướng công tác tuyên truyền tháng 6-2023 27

Thông tin trong nước

- Việc hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

- Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

- Nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng thủ dân sự năm 2023	
- Nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy năm 2023	
- Một số nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính năm 2023	
Hoạt động đối ngoại - Tình hình thế giới	47
- Kết quả chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken	
- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ đăng quang Vua Charles III	
- Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42	
Văn bản mới	53
- Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất	
- Nghị quyết số 74/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023	
*Thực tiễn - Kinh nghiệm	
- Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh: Giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương.	
	<i>Kim Chuyên</i> 55
- Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: Sóc Trăng sẵn sàng cho lễ khởi công.	
	<i>Thái Hòa</i> 59
- Châu Thành phấn đấu xây dựng thành công huyện Nông thôn mới.	
	<i>Mai Khôi</i> 63
- Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng: nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế.	
	<i>Hồ Tuyên</i> 67
- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.	
	<i>Sở Tư pháp</i> 70
- Lương hưu là nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu.	
	<i>BHXH Việt Nam</i> 73
- Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.	
	<i>Công ty Điện lực Sóc Trăng</i> 75

Sóc Trăng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII:

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

NGUYỄN VĂN ĐÌNH

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường sự thống nhất về nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

Một trong những kết quả quan trọng đạt được đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng được tập trung thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; các kết quả nghiên cứu, vận dụng làm cơ sở cho việc

hoạch định mục tiêu, chính sách phát triển của tỉnh. Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, bài bản, với nhiều hình thức, phương pháp phù hợp từ trong nội bộ Đảng đến nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về

nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; trong triển khai nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài khoa học chính trị phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định các chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã xây dựng nhiều đề án quan trọng, thể hiện sự kế thừa các thành tựu nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Trực tiếp phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, coi trọng thực hiện các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, có bản lĩnh, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học đánh giá quá trình thực thi đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy làm cơ sở để Đảng bộ rút ra những kết luận, đề ra định hướng phát triển đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục lãnh đạo,

điều hành, tổ chức các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng. Qua đó, từng bước đưa việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của của Tỉnh ủy.

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã vận dụng sáng tạo quan điểm lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế, đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa; định hướng phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính quyền số, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh..., bằng nhiều chương trình, dự án, đề án cụ thể và nhất quán mục tiêu phát triển kinh tế bền vững; gắn kết chặt chẽ giữa phát

triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong lĩnh vực văn hóa, con người, quán triệt quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển”, những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh chủ trương thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của tỉnh Sóc Trăng. Các đề tài nghiên cứu về văn hóa, về phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực đã góp phần quan trọng đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển nhân tố con người, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, xây dựng con người đáp ứng thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện chú trọng đối

mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng các công việc, công trình nghiên cứu cụ thể; khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên tập trung nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, thông tin lý luận do các cơ quan Trung ương và tỉnh tổ chức. Các kết quả nghiên cứu đã được các đơn vị vận dụng vào công tác giảng dạy và học tập, bổ sung vào tài liệu giảng dạy, học tập tại nhà trường và các trung tâm chính trị.

Thông qua việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh thực hiện các bài viết, chia sẻ thông tin tuyên truyền giá trị lý luận và thực tiễn vận dụng, phát triển chủ

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng; tiếp tục giữ vững trận địa tư tưởng, nhận thức sâu hơn tính nguy hiểm, đấu tranh hiệu quả đối với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, coi đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo một mặt trận đấu đấu tranh thống nhất ngày một bài bản, căn cơ, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa thật sự đi vào chiều sâu, số lượng công trình nghiên cứu còn ít, chất lượng và tính vận dụng chưa cao; chưa có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu về việc vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển của tỉnh. Ngoài ra, công tác thông

tin, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức lý luận, thành tựu mới trong nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được đa dạng về hình thức; việc nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào một số lĩnh vực chưa cụ thể; việc xây dựng các tin, bài chuyên sâu về vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa nhiều.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát định hướng chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và quá trình tổng kết thực tiễn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XIV; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu của tỉnh với các cơ quan Trung ương, các viện, trường thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại tỉnh. Trong đó, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác nghiên cứu lý luận cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực. Chú trọng thực hiện một số đề tài nghiên cứu chuyên sâu về công tác lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn qua 30 năm tái lập tỉnh.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp

học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sát hợp với đối tượng, gắn lý luận với thực tiễn; phát huy dân chủ, tạo môi trường, điều kiện, tạo động lực cho cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị tham gia nghiên cứu lý luận, xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh.

Ba là, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, chế độ, chính sách nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục về giá trị, nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí, truyền thông, kết hợp với tuyên truyền miệng và các kênh thông tin khác...

góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị; nêu cao vai trò tích cực, chủ động trong việc tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; chuyển tải hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong cuộc sống.

Năm là, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh, tập trung vào các nội dung đấu tranh bảo vệ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nhận diện, phát hiện âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, nhất là việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả. □

Những “bông hoa đẹp” tô thắm truyền thống hào hùng, nhân nghĩa

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, nhân dân ta. Học tập và làm theo Bác là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng. Xác định rõ điều đó, sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn tỉnh đã có 691 tập thể, 1.780 cá nhân được các cấp ủy đảng biểu dương, khen thưởng. Và từ những tấm gương ấy đã lan tỏa trong cộng đồng, nhân lên nhiều bông hoa ngát hương trong vườn hoa “người tốt, việc tốt”.

Những “bông hoa đẹp”

Đó là Phòng Tư pháp huyện Mỹ Tú với mô hình “Túi hồ sơ hữu ích”, in thông tin hướng dẫn các thủ tục hành chính ở lĩnh vực hộ tịch; hướng dẫn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; thông tin số điện thoại

Phòng Tư pháp và UBND cấp xã; địa chỉ Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Tú. Và “Túi hồ sơ hữu ích” được phát cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục ở lĩnh vực hộ tịch (từ cấp xã đến huyện), giúp người dân nắm được thành phần hồ sơ cần thiết khi đến giao dịch

hành chính, làm giảm đáng kể thời gian, tiết kiệm chi phí và công sức đi lại.

Là sự tâm huyết, tận tụy hết lòng vì công việc của thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng huyện Trần Đề. Thời gian qua, người dân Trần Đề đã khá quen thuộc với hình ảnh những cán bộ, đoàn viên kiên nhẫn tìm đến từng tiểu thương và tận tình hướng dẫn cách thức cài đặt phần mềm liên quan về thanh toán không dùng tiền mặt, như thanh toán tiền điện, tiền nước và một số nhu cầu cấp thiết khác qua điện thoại thông minh; giúp nhiều hộ gia đình biết cách sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Với mong muốn “mang đến những mùa xuân rực rỡ nhất trong chính thanh xuân của mình”, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Thạnh Trị đã cho ra đời Câu lạc bộ thiện nguyện “Heart to Heart - Kết nối trái tim” với hàng loạt hoạt động ý nghĩa vì những hoàn cảnh gặp khó khăn. Đến nay,

câu lạc bộ đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt cho gần 40 hoàn cảnh yếu thế là những hộ nghèo, neo đơn, khuyết tật, bệnh tật, trẻ mồ côi, trẻ nhiễm HIV, bình quân mỗi hoàn cảnh được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng; xây “Nhà nhân ái” cho hộ nghèo và xây cầu nông thôn tại vùng sâu, vùng xa của huyện. Hay chương trình “Gạo ngày rằm” do câu lạc bộ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ đã trao hơn 12 tấn gạo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn...

Là cụ Trần Cang ở ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành với hành trình thiện nguyện đầy tâm huyết của mình. Từ năm 1986 đến nay, cụ vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ 17 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, bếp ăn từ thiện... với ý nghĩ đầy nhân văn “Khi chúng ta biết sống yêu thương người khác và nhận được tình yêu thương thì tâm

hồn chúng ta sẽ được bồi đắp trở nên trong sáng, cao đẹp hơn...”.

Hay Trung tá Dương Xuân Mai - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Sóc Trăng tận tụy, hết lòng với công việc; thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng cường làm việc với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ, còn công dân đợi là còn làm”. Với tinh thần đó, Trung tá cùng đơn vị thực hiện hiệu quả công tác cấp căn cước công dân và Chiến dịch cao điểm “90 ngày, đêm” cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu; thể hiện rõ vai trò của người chỉ huy tận tâm với công việc và luôn tìm tòi, sáng tạo, đề xuất, đưa ra các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần phục vụ tốt nhất cho nhân dân...

Phần đầu đạt hiệu quả thiết thực

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận

01-KL/TW, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân, hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo”; chú trọng nêu cao vai trò nêu gương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu. Đồng thời, biểu dương những tấm gương cá nhân, tập thể bằng những việc làm thiết thực của mình đã nhân lên những bông hoa đẹp, ngát hương thơm dâng Bác cũng như tô thắm truyền thống hào hùng, nhân nghĩa, thủy chung, sắt son của toàn Đảng bộ tỉnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu

quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các nghị quyết, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ ở chi bộ. Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân noi theo. Trong đó, yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng trong nhiệm kỳ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời, nhân rộng những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Tin tưởng rằng, từ câu chuyện nhân văn của việc học tập và làm theo Bác, cùng những chỉ đạo cụ thể của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong thời gian tới, việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị sẽ ngày càng đạt hiệu quả thiết thực và những tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, nhân lên nhiều bông hoa ngát hương trong vườn hoa “người tốt, việc tốt”. □

BBT

Thực hành tư tưởng của Bác VỀ THI ĐUA

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều sự quan tâm đến công tác thi đua yêu nước, Người đã có nhiều bài viết, bài nói, chỉ đạo thực tiễn về công tác thi đua yêu nước. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Thông báo nội bộ trân trọng giới thiệu một phần nội dung bức điện Bác gửi Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua Nam Bộ, vào tháng 6/1954.

Nội dung bức điện

Nhân dịp các chiến sĩ thi đua Nam Bộ họp Đại hội liên hoan, tôi thân ái chúc các đại biểu vui vẻ, mạnh khỏe, và làm việc có kết quả tốt.

Sau đây là vài ý kiến tóm tắt để giúp Đại hội nghiên cứu:

- *Mục đích thi đua* của mọi người, mọi ngành và mọi cơ quan là: sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiết kiệm sức người, sức của, nâng cao mức sản xuất - để cải thiện đời sống của bộ đội, của nhân dân và của cán bộ; để đẩy mạnh công việc kháng chiến, kiến quốc.

- *Cách thức thi đua* - Kế

hoạch phải thiết thực. Tổ chức phải hản hoi. Lãnh đạo phải chặt chẽ. Phân công phải rõ ràng. Mọi việc phải dân chủ. Thi đua phải bền bỉ.

- *Quần chúng thi đua* - Thi đua phải là một phong trào quần chúng rộng rãi. Các chiến sĩ phải là người kiểu mẫu, là những đầu tàu để giúp đỡ và lôi kéo những người khác cùng thi đua, cùng tiến lên. Hàng vạn người đều tăng gia sản xuất 10%, thì kết quả chung sẽ to hơn vài trăm chiến sĩ vượt mức 1.000%.

- *Kinh nghiệm thi đua* - Các cơ quan lãnh đạo phải thiết thực giúp đỡ và bồi dưỡng các

chiến sĩ. Phải phổ biến những kinh nghiệm và sáng kiến hay. Phải thiết thực giúp đỡ, đôn đốc những người hậu tiến theo kịp những chiến sĩ tiên tiến.

- *Đánh thông tư tưởng*

- Muốn thi đua trở nên một phong trào sâu rộng, mọi người đều hăng hái tham gia, thì cần đánh thông tư tưởng của mọi người. Phải làm cho mọi người đều hiểu rõ thi đua là ích nước lợi nhà, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.

(Trích: Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, tập 8, tr525-526)

Học và làm theo Bác

Thông qua nội dung bức điện của Bác gửi Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua Nam Bộ, cho chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm quý báu về công tác thi đua. Đó là, muốn thi đua đạt hiệu quả, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của thi đua cũng như phương pháp tổ chức tốt thi đua, qua đó vận động đông đảo quần chúng tham gia nhằm phục vụ cho công cuộc kiến thiết nước nhà.

Những chỉ dẫn sâu sắc của Bác đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự, nhất là trong thời điểm hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Quán triệt tư tưởng của Người, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên cần nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, đối với các tổ chức đảng, đoàn thể, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng thấm nhuần tư tưởng của Bác về tinh thần thi đua là “để ích nước lợi nhà, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Riêng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương về tinh thần thi đua yêu nước.

Việc tổ chức và thực hiện phong trào thi đua của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cần được tiến hành thường xuyên, liên tục; phải có kế hoạch, nội dung thật

cụ thể, rõ ràng, sát hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời khắc phục hiện tượng “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi, đuôi chuột”, biểu hiện hình thức, qua loa, để đảm bảo thi đua được thực chất, đúng mục đích, mang lại giá trị tích cực đó là “*làm cho mọi người tiến bộ*”.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... trong quá trình công tác, lao động cần phải coi trọng nghiên cứu, tìm tòi, đề ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đổi mới quy trình, phương thức; vận dụng những kiến thức khoa học, công nghệ mới, kinh nghiệm hay nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, giá trị, chất lượng công việc của bản thân, của cơ quan, đơn vị mình.

Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “*mỗi người làm việc bằng hai*”, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, không không bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải luôn phấn đấu, quyết tâm, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để

không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, góp phần cho cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

Trong thời điểm hiện nay, cả nước ta nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đang tập trung khôi phục và phát triển sản xuất, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phải nhận thức và quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác về thi đua yêu nước; phát huy tính tiên phong gương mẫu, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. □

BẢO DUY

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 5-2023

Trong tháng 5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 01/CTr-UBND, ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2023 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5 tiếp tục đạt được một số kết quả khả quan.

***Nông nghiệp, nông thôn**

Toàn tỉnh xuống giống 238.257ha lúa, đạt 75,2% kế hoạch, giảm 7% so cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân giảm là do một số khu vực không xuống giống lúa Đông Xuân sớm do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ngập đầu vụ. Theo đó, đến cuối tháng 5 đã thu hoạch gần 185.400ha với sản lượng 1,24 triệu tấn, giảm 2,6% so cùng kỳ; trong đó, lúa đặc

sản, chất lượng cao chiếm 97% tổng sản lượng. Tình hình tiêu thụ lúa nhìn chung tương đối thuận lợi, giá lúa ổn định so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm 2022 từ 700 - 1.200 đồng/kg; trong đó, giá nhóm lúa thường dao động từ 6.200 - 6.900 đồng/kg, lúa thơm nhẹ từ 6.600 - 6.700 đồng/kg, lúa đặc sản từ 7.000 - 7.300 đồng/kg.

Diện tích rau màu toàn

tỉnh đã xuống giống gần 27.600ha, đạt 59% kế hoạch, giảm 4% so cùng kỳ năm 2022 (Nguyên nhân do giá bán không ổn định cùng với giá cả vật tư đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến diện tích xuống giống); trong đó, hành tím thương phẩm 5.178ha, mía 3.073ha. Diện tích cây ăn trái hiện có 28.447ha, đạt 98% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và duy trì 94 mã số vùng trồng cây ăn trái với diện tích hơn 584ha. Tình hình tiêu thụ một số loại rau màu và trái cây trong tháng 5 chưa thuận lợi, hầu hết các loại rau màu giảm so với tháng trước.

Toàn tỉnh đã thả nuôi 23.276ha thủy hải sản các loại, giảm 24% so cùng kỳ năm 2022 (Nguyên nhân chủ yếu do độ mặn thấp so với cùng kỳ nên chưa thích hợp thả nuôi tôm nước lợ, hiện nay độ mặn đã dần thích hợp để lấy nước vào ao, các địa phương đang tập trung thả nuôi); trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ 17.358ha, cá các loại 5.052ha, thủy

sản khác 866ha. Tổng sản lượng thủy - hải sản đạt 71.319 tấn, giảm 13,2% so cùng kỳ năm 2022.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện. Tính đến nay, toàn tỉnh có 64/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 80%); trong đó, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 20%), Thị xã Ngã Năm và Thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

Hiện nay toàn tỉnh có 189 sản phẩm OCOP được chứng nhận (1 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 19 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 169 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao) của 102 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

***Công nghiệp, thương mại**

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng gần 7,6% so với tháng trước,

tuy nhiên giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm là do ngành công nghiệp chế biến - chế tạo giảm 22%, dù ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện - khí đốt - nước nóng - hơi nước và điều hòa không khí tăng 25%, và ngành công nghiệp cung cấp nước - hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,6%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội vẫn giữ đà tăng trưởng, trong tháng 5 đạt 7.444 tỷ đồng, tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 33% so cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 36.615 tỷ đồng, đạt 46% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 45% so với cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 5 đạt 141 triệu USD, bằng 9,4% chỉ tiêu

Nghị quyết, giảm 14,3% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 90 triệu USD (giảm 23,5%), xuất khẩu gạo đạt 40 triệu USD (giảm 3%), mặt hàng may mặc đạt 11 triệu USD (tăng 90%). Tính chung 5 tháng, giá trị xuất khẩu hàng hóa thực hiện đạt 570 triệu USD, đạt 38% chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 14% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 325 triệu USD (giảm 33%), xuất khẩu gạo đạt 184 triệu USD (tăng 34,3%), hàng may mặc đạt 56 triệu USD (tăng 47%).

Giá trị nhập khẩu tháng 5 đạt 21 triệu USD, tăng 18% so tháng trước, giảm 4,3% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, giá trị nhập khẩu đạt 100 triệu USD, đạt 40% kế hoạch, tăng 16,3% so cùng kỳ.

Ngành dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc. Trong tháng 5, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 317.330 lượt (khách quốc tế là 4.130 lượt khách); tổng doanh thu từ du lịch là 150,6 tỷ đồng.

Tính chung 5 tháng, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 1,3 triệu lượt, đạt 56,3% kế hoạch; tổng doanh thu từ du lịch là 665,6 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch.

Tỉnh đã tiếp và làm việc với 9 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh, qua đó đã cấp 1 chủ trương đầu tư cho 1 dự án với vốn đăng ký 40 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng, tỉnh đã cấp 2 chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án với vốn đăng ký 56 tỷ đồng.

Tình hình phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 tăng trưởng chậm so cùng kỳ năm 2022. Trong tháng, có 22 DN đăng ký thành lập mới (giảm 25 DN, tương ứng giảm 53%) với tổng vốn đăng ký 93 tỷ đồng (giảm 23 tỷ đồng, tương ứng giảm 20%); có 7 DN quay trở lại hoạt động, 4 DN đăng ký giải thể, 3 DN đăng ký ngưng hoạt động. Tính chung 5 tháng, có 165 DN đăng ký thành

lập mới (giảm 49 DN, tương ứng giảm 23% so cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 919 tỷ đồng (giảm 125 tỷ đồng, tương ứng giảm 12%); có 35 DN quay trở lại hoạt động (giảm 9 DN, tương ứng giảm 20,4%), 39 DN giải thể, 78 DN tạm ngừng hoạt động.

***Tài chính - Đầu tư công**

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai chặt chẽ, điều hành dự toán thu - chi trong phạm vi dự toán được giao; chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng là 2.206,1 tỷ đồng, đạt 49,5% so với dự toán năm 2023, đạt 90% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 2.196,2 tỷ đồng (đạt gần 50% so dự toán năm và đạt 90% so cùng kỳ năm 2022), thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu 9,9 tỷ đồng (đạt 30% so dự toán năm và đạt 80% so cùng kỳ năm 2022. Tổng

chi ngân sách địa phương gần 5.168,9 tỷ đồng, đạt 35,4% so dự toán năm.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh đến nay là trên 6.468 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là 5.850,6 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã phân bổ cơ bản đạt kế hoạch Thủ tướng giao; kế hoạch vốn tỉnh giao bổ sung gần 163 tỷ đồng; kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài gần 454,6 tỷ đồng.

Tính đến giữa tháng 5, tỉnh đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 18% kế hoạch; ngân sách địa phương giải ngân đạt 24%; kế hoạch vốn năm 2023 tỉnh giao bổ sung chưa giải ngân; kế hoạch vốn

được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 4,3%.

***Văn hóa - xã hội**

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện, tổ chức tốt các hoạt động của ngành giáo dục. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới, trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến tháng 5, toàn tỉnh có 379/461 trường Công lập đạt chuẩn Quốc gia (Mầm non: 97/118 trường, Tiểu học: 168/197 trường, THCS: 85/107 trường, THPT: 29/39 trường), chiếm tỷ lệ 82% (chỉ tiêu Nghị quyết là 83%).

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đồng bào vùng dân tộc, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là phòng, chống dịch

COVID-19 và các dịch truyền nhiễm khác. Tính từ đầu năm đến ngày 18/5, toàn tỉnh ghi nhận 971 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 804 ca so cùng kỳ và ghi nhận 175 ca mắc tay chân miệng, giảm 215 ca so với cùng kỳ.

Trong tháng 5, toàn tỉnh tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước cho 1.715 lượt người lao động và thực hiện tốt công tác lao động, việc làm.

***Thanh tra**

Trong tháng 5, toàn ngành đã triển khai 5 cuộc thanh tra hành chính tại 5 đơn vị; 111 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành tại 185 tổ chức và cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 25 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 25 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 176 triệu đồng.

Toàn tỉnh đã tiếp 93 lượt công dân với 93 vụ việc và đã giải quyết 100% vụ việc thông qua thuyết phục, giải thích và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có

thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đã tiếp nhận tổng số 140 đơn, qua phân loại, xử lý có 65 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; số đơn còn lại không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả, đã giải quyết 1/2 đơn khiếu nại; giải quyết 43/63 đơn kiến nghị, phản ánh; các cơ quan chức năng có liên quan đang tiếp tục thụ lý, giải quyết số đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh còn lại theo quy định.

***Cải cách hành chính**

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện. Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh đạt tỷ lệ 83,14%, xếp hạng 49/63 tỉnh - thành phố trong cả nước, giảm 31 bậc so với 2021 (87,54% - giảm 4,4%), xếp hạng thứ 10/13 các tỉnh khu vực ĐBSCL. Chỉ số đo lường

sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS): Đạt 79,92%, xếp hạng 32/63 tỉnh - thành phố trong cả nước, giảm 23 bậc so với 2021 (89,51% - giảm 9,59%), xếp hạng thứ 6/13 các tỉnh khu vực ĐBSCL. Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI): Đạt 42,85 điểm, thuộc nhóm Trung bình cao; so với năm 2021 tăng 2,81 điểm, xếp hạng 24/61 tỉnh, thành phố trong cả nước; tăng 27 bậc và xếp thứ 3/13 các tỉnh khu vực ĐBSCL.

***An ninh, trật tự xã hội**

Lực lượng vũ trang đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định, không phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong tháng 5, toàn tỉnh

đã phát hiện, tiếp nhận, điều tra, xử lý 75 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội (tăng 3 vụ so với tháng trước); cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 55 vụ (đạt 73%). Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tình hình tai nạn giao thông giảm trên 2 tiêu chí so với tháng trước. Trong tháng 5, đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 12 người chết và làm 7 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 27 triệu đồng (giảm 6 vụ, tăng 2 người chết, giảm 2 người bị thương so tháng trước). Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2022, tính chung 5 tháng, đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 49 người chết và làm 55 người bị thương, thiệt hại tài sản 292,7 triệu đồng (giảm 41 vụ, giảm 13 người chết, giảm 47 người bị thương so cùng kỳ). Trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ trong tháng 5. □

Một số thông tin nổi bật tỉnh Sóc Trăng tháng 5-2023

Lễ viếng, dâng hương nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2023).

Phát biểu báo công dâng Bác, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng, để “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Tại buổi Lễ, các đại biểu dự lễ đã thành kính dâng hoa và thắp hương tại Đền thờ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 3 năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là đối với người đứng đầu về học tập và làm theo Bác thông qua thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động hàng năm của mỗi cá nhân. Trong 3 năm qua, các tổ chức đảng, các ngành, các cấp đã biểu dương, khen thưởng 691 tập thể, 1.780 cá nhân có những mô hình hay, việc làm ý nghĩa,

có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng và có những cá nhân được điển hình toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên,

nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, 16 tập thể và 32

cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023 nhận bằng khen UBND tỉnh.

Giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc,

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã vượt qua khó khăn, thách thức vươn lên đạt nhiều kết quả to lớn. Trong quá trình thực hiện đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, trong các hoạt động của cộng đồng. Từ những ý tưởng đổi mới, sáng tạo, những cách làm hay, kinh nghiệm quý của những điển hình tiêu biểu giúp chúng ta càng hiểu rõ và trân trọng hơn những giá trị chân, thiện, mỹ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại biểu được nghe các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh chia sẻ kết quả, ý nghĩa, kinh nghiệm quá trình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, với

những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà. Ngoài việc gặp gỡ, tri ân, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc, buổi

giao lưu còn có ý nghĩa tạo ra sự lan tỏa, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội. Kết thúc buổi giao lưu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân.

Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023

Ngày 29/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2003 - 2023 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 20 năm qua, hàng năm, có 775/775 khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong 20 năm tổ chức Ngày hội, các cấp ủy, chính quyền đã biểu dương khen thưởng trên 19.000 hộ gia đình và trên 129.000 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Với những hoạt động thiết thực, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống,

được cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, đã khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam, tạo sức lan tỏa lớn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỌND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò, sự năng động, sáng tạo của MTTQ các cấp trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư. Thường

xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Hội nghị, có 28 tập thể

và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; có 53 tập thể và 153 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 18/5, Ban Thường vụ Đoàn TNCS tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 và Chương trình “Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên”. Thời gian qua, tuổi trẻ Sóc Trăng đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị. Qua 3 năm triển khai thực hiện, có 161 mô hình, công trình “làm theo” Bác tiêu biểu được nhân rộng trong toàn Đoàn và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với khát vọng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, lý tưởng sống cao đẹp. Trong 3 năm qua, có 630 tập thể và cá nhân ở các cấp được tuyên dương thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Dịp này, có 14 tập thể và 30 cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương. □

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6-2023

Ban tuyên giáo, tuyên huấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau.

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tinh thần nội dung Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII); Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuyên truyền kết hợp nắm tình hình dư luận xã hội qua việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, thị ủy, Thành ủy và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII: Quy

định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định 100-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 24/2/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của BCHTW Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương

thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

3. Tiếp tục tuyên truyền Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức về các hệ giá trị: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

6. Tuyên truyền về kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt

là Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án cầu Đại Ngãi, Dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây...; kết hợp nắm tình hình dư luận xã hội xung quanh việc chi trả hỗ trợ kinh phí cho người dân có ảnh hưởng đến các dự án.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tuyên truyền về kế hoạch và những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh về công tác phòng, chống

dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

7. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 6/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Công văn số 1216-CV/TU, ngày 20/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi sử dụng Internet và mạng xã hội.

8. Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống

chính trị; công tác quốc phòng, quân sự, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua của Đảng và Nhà nước ta.

9. Tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về xung đột giữa Nga - Ukraine, tình hình Biển Đông; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đấu tranh phản bác các thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc, đặc biệt là trên không gian mạng.

10. Tuyên truyền các sự kiện nổi bật, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của ngành trong tháng 6, trọng tâm là: Kỷ niệm 112 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước

(5/6/1911-5/6/2023); kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội công đoàn các cấp...

11. Theo dõi, nắm bắt thông tin trên các trang mạng xã hội; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, thông tin, tuyên truyền để toàn xã hội cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên mạng Internet. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. □

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG, PHỤC HỒI NHANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2025

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) Việt Nam chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững cả về số lượng, chất lượng, thực sự trở thành lực lượng quan trọng đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế, Nghị quyết số 58/NQ-CP, ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyết liệt, hiệu quả những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm hỗ trợ và phát triển DN sau:

Về quan điểm, cần quán triệt thực thi đầy đủ và hiệu quả chủ trương, đường lối

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích phát triển DN; bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, DN theo Hiến pháp và pháp luật; kiến tạo phát triển và kiểm soát rủi ro, lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật; củng cố niềm tin của cộng đồng DN, doanh nhân; bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các DN, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực và chính sách. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các DN phát triển, coi việc tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho DN là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Khơi thông các điểm nghẽn

với phương châm “sớm nhất, hiệu quả nhất”, huy động, giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN, mở rộng hợp tác quốc tế. Bảo đảm tính ổn định, nhất quán, dễ dự báo, rõ ràng, minh bạch, hiệu quả và thực chất của chính sách; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, thuận lợi, an toàn và thân thiện, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế; đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm dựa trên tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, minh bạch, hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. Chủ động xây dựng chính sách và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết hỗ trợ DN chủ động thích ứng với các biến động trong tương lai, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững. Hỗ trợ DN trọng tâm, trọng điểm, đón đầu các

xu hướng kinh doanh mới; phát triển các mô hình kinh doanh mới dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh doanh bền vững; thúc đẩy hình thành các DN có khả năng dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới và thực hiện các mục tiêu bền vững.

Mục tiêu tổng quát là hỗ trợ và phát triển DN chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; lớn mạnh về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 1,5 triệu DN; 8.000 -10.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN. Khu vực DN đóng góp

khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 30 - 35% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Khoảng 35 - 40% tổng số DN có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. 100% cơ sở kinh doanh bao gồm DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 30.000 cơ sở kinh doanh được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số. Mỗi năm tăng 10% số lượng DN được xếp vào danh sách DN có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới. 100% thủ tục hành chính liên quan đến DN đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 80% DN sử dụng lao động qua đào tạo.

4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong ngắn hạn: Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ giảm chi phí cho DN, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ

của nhà nước. Khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước. Tập trung hỗ trợ DN cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động; đẩy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong trung và dài hạn: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong DN. Hỗ trợ tái cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách và nguồn lực hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, nắm bắt và đón đầu các xu hướng kinh doanh mới, xu hướng thị trường mới.

BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nhằm quán triệt, nắm vững, thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có liên quan và địa phương đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP); tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo an ninh, ATTP đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; phát huy các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ATTP; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển của đất nước;

từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập cả về thể chế và thực thi pháp luật của công tác quản lý nhà nước về ATTP; bảo đảm an ninh, ATTP trong thời gian tới, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW (được phê duyệt bởi Quyết định số 426/QĐ-TTg, ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ) yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, ATTP; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, ATTP vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật,

cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an ninh, ATTP; các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, ATTP. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, ATTP liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, ATTP nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an ninh, ATTP; tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để đảm bảo ATTP, nhất là trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, ATTP; phát huy vai trò

của các hợp tác xã, hiệp hội, ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng.

Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an ninh, ATTP theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ từ Trung ương tới địa phương. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành trong đảm bảo an ninh, ATTP. Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác bảo đảm an ninh, ATTP.

Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biên chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ATTP đáp ứng yêu cầu về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ATTP trong các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng. Nâng cao năng lực, trách nhiệm và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo

đảm an ninh, ATTP.

Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong hoạt động bảo đảm ATTP. Đẩy mạnh việc ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, ATTP. Có chính sách thỏa đáng, kịp thời khen thưởng và biện pháp phù hợp

để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, ATTP. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng bảo đảm an ninh, ATTP để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát ATTP ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn...

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC PHÒNG THỦ DÂN SỰ NĂM 2023

Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cơ quan phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp từ Trung ương tới địa phương đã theo dõi sát tình hình, tập

trung chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm, triển khai các biện pháp phòng thủ dân sự, ứng phó, khắc phục các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh kịp thời. Các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng quân đội, công an, các lực lượng cứu

hộ, cứu nạn chuyên trách, kiêm nhiệm đã phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Đã huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, gần 22.000 lượt phương tiện tham gia ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; xử lý hiệu quả 5.378 vụ, cứu được 5.385 người và 342 phương tiện; hướng dẫn hơn 480.000 lượt tàu thuyền với gần 2,3 triệu lượt người di chuyển tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới, tổ chức di dời trên 32.000 hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Qua đó đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, nhất là thiệt hại về người, không để người dân bị thiếu đói, khát, bùng phát dịch bệnh, đồng thời nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Dự báo, tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất

thường; nhiều loại dịch bệnh, trong đó có những dịch bệnh mới xuất hiện như đậu mùa khỉ và dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, chuyển hóa nhanh sang các dạng khác nhau, nhiều thách thức đang đặt ra cho công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng thủ dân sự, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 28/NQ-CP, ngày 01/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Phát huy vai trò, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và nhân dân trong phòng thủ dân sự, trong đó hoạt động phòng thủ dân

sự phải dựa vào dân, dân làm gốc. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự trên nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chiến lược Phòng thủ dân sự phải gắn với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng, miền, ngành, địa phương; công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị cho thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự phải chú trọng tính lưỡng dụng, có thể sử dụng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực; đồng thời sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ phòng thủ dân sự khi có tình huống. Xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Phòng thủ dân sự; xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự; xây dựng Chiến lược

quốc gia phòng thủ dân sự. Hoàn thành việc kiện toàn tổ chức cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở các cấp; xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, chính xác, hiệu quả; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch ứng phó với thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh và nhiệm vụ phòng thủ dân sự năm 2023 sát với thực tiễn. Chủ động, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn, nhất là ứng phó với sự cố, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trên biển với các nước trong khu vực và trên thế giới; tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ về vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của các nước, bạn bè quốc tế, nhất là các nước lớn có tiềm lực phục vụ công tác phòng thủ dân sự...

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2023

Năm 2022, với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, công tác phòng, chống ma túy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy còn ở mức cao; cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện xuống cấp, quá tải; công tác xác định tình trạng nghiện ma túy chưa đáp ứng được yêu cầu; một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến công tác phòng, chống ma túy; kinh phí bố trí cho công tác này còn hạn chế... Năm 2023, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống ma túy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt một số nội dung sau:

Tăng cường đôn đốc,

kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy ở các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các địa bàn khó khăn, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Bộ Công an tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng liên quan đến ma túy, đẩy mạnh sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý; thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; có giải pháp giữ vững số xã, phường, thị trấn không có ma túy; giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy và trọng điểm về ma túy. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống ma

túy. Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ Trung ương đến địa phương. Định kỳ tổ chức giao ban các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy và các cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, bảo đảm không trùng lặp và tận dụng nguồn lực của các dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.

Bộ LĐ-TB-XH rà soát, đánh giá nhu cầu, sự phù hợp với quy hoạch, bảo đảm tính khả thi thực hiện dự án khi có nguồn vốn và lập danh sách các cơ sở cai nghiện cần sửa chữa, nâng cấp, xây mới; ưu tiên đối với các địa phương

chưa có cơ sở cai nghiện ma túy công lập và các địa phương có số lượng người nghiện ma túy nhiều, cơ sở cai nghiện ma túy xuống cấp, quá tải. Rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ trong việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Bộ Y tế triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết Luật phòng, chống HIV/AIDS theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 bảo đảm tiến độ, đồng bộ với Luật Phòng chống ma túy năm 2021. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 109/2021/NĐ-CP quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma

túy; rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bộ KH-ĐT hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương chủ động rà soát, điều chuyển và bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác được giao quản lý để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án. Trên cơ sở kết quả đánh giá, đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH và các địa phương, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án cai nghiện theo quy định của luật đầu tư công khi đủ thủ tục đầu tư và có điều kiện về nguồn vốn.

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021. Nghiên cứu cân đối ngân sách để hỗ trợ địa phương thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Công bố danh sách các cơ sở y tế

đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là trạm y tế cấp xã.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, gắn trách nhiệm và phân công cụ thể các ngành, tạo cơ chế vận hành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát; chủ động trao đổi kinh nghiệm, phối kết hợp giữa các địa phương trong công tác phòng, chống ma túy; khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế, công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là trạm y tế cấp xã.

Các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Quốc gia (ban hành kèm theo Công văn số 2891/VPCP-KGVX, ngày 26/4/2023) và theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo các cấp luôn coi cải cách hành chính (CCHC) là đột phá chiến lược trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ chính trị của mình hàng năm; thường xuyên chỉ đạo, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá về các kết quả đạt được trong CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Nhận thức và hành động về CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với chuyển đổi số được chú trọng; đẩy mạnh hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện. Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số, phân cấp

trong giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm, chỉ đạo tích cực hơn; việc gửi, nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và chuẩn hóa chế độ báo cáo được đẩy mạnh. Năm 2022, kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đều đạt trên 80%, cơ bản phản ánh đúng thực trạng triển khai công tác CCHC tại các bộ, cơ quan, địa phương; trong đó, kết quả đánh giá một số lĩnh vực, tiêu chí đã cho thấy sự cải thiện rõ nét so với năm 2021.

Tuy nhiên, CCHC vẫn còn một số hạn chế: Tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách tại một số nơi, một số bộ, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn chông chéo, chưa sát thực tế, chưa đúng yêu cầu của Chính phủ, còn nhiều rào cản, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Việc cắt giảm, đơn giản hóa

quy định kinh doanh còn chậm, thậm chí một số bộ chưa trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; chưa huy động được sự tham gia tích cực của hiệp hội, doanh nghiệp, người dân, những đối tượng có liên quan trong quá trình CCHC cũng như cải cách thủ tục hành chính...

Một số chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính, phấn đấu năm 2023 đạt trên 85%, đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn thủ tục hành chính đạt trên 90%; đến cuối năm 2023, 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa. Yêu cầu các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng; các tỉnh như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Hậu Giang... cần phải đi đầu về chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính.

Các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

+ Các thành viên của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương mình theo Kế hoạch năm 2023 của Ban Chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí đánh giá cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo triển khai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2023 của bộ, ngành, địa phương mình.

+ Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; nghiên cứu kỹ lưỡng việc áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; thực hiện tham vấn chính sách, tương tác với người dân, chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội, doanh nghiệp đối với các quy

định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm xây dựng chính sách sát với thực tế, có tính khả thi, dễ đánh giá, kiểm tra, giám sát. Khẩn trương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ liên quan đến việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, hoàn thành trong tháng 5 năm 2023; phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Khung Bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp...

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và triển khai; xác định rõ các chỉ số để bảo đảm khoa học, khách quan, toàn diện; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, kết nối, chia sẻ

thông tin, dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; hoàn thành đánh giá tình hình nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số của các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo việc mở rộng dung lượng băng thông đường truyền xóa vùng lùm sóng di động, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND ban hành các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện, hoàn thành trong tháng 6/2023. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Thúc đẩy tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6/2023. □

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỜNG THAM DỰ LỄ ĐĂNG QUANG CỦA NHÀ VUA CHARLES III

Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 4/5/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thường dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh.

Lễ đăng quang Vua Charles III diễn ra tại Tu viện Westminster ở London với sự tham dự của hơn 2.200 khách mời, là các thành viên Hoàng gia Anh và nước ngoài, đại diện của gần 130 quốc gia trên thế giới, các chính khách Anh và các tình nguyện viên khắp nước Anh. Sự kiện này có sự tham dự của khoảng 100 nguyên thủ quốc gia trên thế giới; thu hút 20,4 triệu người dân Anh theo dõi

trên truyền hình và trở thành chương trình phát sóng được nhiều người xem nhất kể từ đầu năm đến nay.

Chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thường diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Việc Chủ tịch nước tham dự Lễ đăng quang của Vua Charles III cũng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với hoàng gia Anh và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Qua đó, thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp và tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong các

buổi gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles III, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, các thành viên của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Anh, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; mong muốn Nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới; trân trọng mời Nhà vua thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nhà vua Charles III khẳng định, Hoàng gia Anh và cá nhân Nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; mong muốn hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng

quan hệ tốt đẹp hơn nữa. Các nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực trong bối cảnh Anh đang đẩy mạnh triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, trong các cuộc tiếp xúc bên lề sự kiện, các nhà lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế đều bày tỏ đánh giá cao và coi trọng quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với Việt Nam; ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trao đổi, nhất trí nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, đóng góp vào hòa bình, cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ ANTONY BLINKEN

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Anthony Blinken thăm Việt Nam từ ngày 14 - 16/4/2023. Đây là chuyến thăm Việt

Nam đầu tiên của ông Antony Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2023 là năm kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước (2013-2023). Thông qua chuyến thăm lần này cho thấy chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ hai nước theo tinh thần Đối tác toàn diện 2013 và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 2015; đồng thời triển khai kết quả điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (3/2023), tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ

trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai nước, khẳng định những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của quan hệ song phương và nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hài hòa, bền vững; đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và các biện pháp không cần thiết khác đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản, đồ gỗ, đều tác động trực tiếp đến việc làm và sinh kế của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Ngoại trưởng Anthony Blinken nhấn mạnh “hai nước thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và có nền tảng là sự tôn trọng đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Đồng thời,

Hoa Kỳ “đánh giá cao vai trò lãnh đạo không thể thiếu của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức phát triển ở khu vực sông Mekong”; “tin rằng Việt Nam có thể đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia kết nối, có thu nhập cao vào năm 2045”. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Hoa Kỳ tôn trọng quyền của Việt Nam trong việc định hình tương lai của đất nước dưới hệ thống chính trị của mình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Đây được coi là “biểu tượng mới cho quan hệ hai nước”. Việc hai nước đạt Thỏa thuận về các điều kiện xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của hai bên và trông đợi hai nước sẽ sớm có những trụ sở cơ quan đại diện mới chứng tỏ sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 42

Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 với chủ đề “Một ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của Tăng trưởng” tổ chức từ ngày 9 - 11/5/2023 tại Indonesia.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa phục hồi toàn diện, cạnh tranh chiến lược nước lớn gia tăng, cùng nhiều

biến động phức tạp, khó lường.

Các phiên họp của Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt của kinh tế khu vực ASEAN khi các nước tái mở cửa, từng bước phục hồi

và nâng cao tự cường. Tăng trưởng khu vực cơ bản giữ vững. Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đạt kết quả khả quan trên cả 3 trụ cột. Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định đoàn kết và nỗ lực chung của tất cả các thành viên ASEAN là điều kiện tiên quyết để ASEAN phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt hòa bình và tăng trưởng khu vực.

Lãnh đạo các nước ASEAN cam kết đẩy mạnh hội nhập kinh tế ASEAN, tăng cường thương mại và đầu tư nội khối, củng cố kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực bảo đảm ổn định tài chính, an ninh lương thực, an ninh năng lượng... Đồng thời, nhấn mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN phải thực sự hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, triển khai quyết liệt và đồng bộ các sáng kiến, nhất là những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực và bảo đảm thụ hưởng đồng đều cho người dân.

Lãnh đạo các nước đã thông qua các thành tố chính của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; thông qua 10 văn kiện định hướng hợp tác ASEAN trong nhiều lĩnh vực, gồm các tuyên bố chung về phát triển hệ sinh thái xe điện ở khu vực, Sáng kiến “Một Sức khỏe ASEAN”, thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch bằng đồng bản tệ, thành lập Mạng lưới Làng ASEAN, chống buôn người do lạm dụng công nghệ, bảo vệ lao động di cư trong các tình huống khủng hoảng, bảo vệ và thúc đẩy quyền của ngư dân di cư, và Lộ trình kết nạp Cộng hòa Đông Timor Leste làm thành viên chính thức... Lãnh đạo các nước ASEAN ra tuyên bố lên án vụ tấn công vào đoàn cứu trợ nhân đạo, gồm nhân viên của Trung tâm Điều phối và hỗ trợ thảm họa khẩn cấp ASEAN (AHA) và Nhóm giám sát hỗ trợ nhân đạo của ASEAN.

Tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định thách thức với ASEAN ngày càng phức tạp, cả từ bên trong và bên ngoài. Thủ tướng đã nêu ra ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN, đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài. Thủ tướng đề nghị nỗ lực đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, triển khai đồng bộ và quyết liệt các dự án kết nối khu vực cả về thể chế, hạ tầng và con người, tạo bước chuyển về chất cho môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch. Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị hợp tác kinh tế số, chính phủ số, kinh tế tuần hoàn cần được quan tâm, đẩy mạnh cùng với kết nối mạng lưới điện, phát triển năng lượng tái tạo và sớm xây dựng các chiến lược dài hạn về đào

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN để giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai, đồng thời ứng phó với các cuộc khủng hoảng một cách kịp thời, phù hợp với các mục tiêu của “Lá chắn ASEAN” (ASEAN SHIELD), cũng như khai thác các cơ hội mới nhằm đẩy nhanh đà phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN. Thông qua Tuyên bố về phát triển Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua việc thực hiện đầy đủ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025. □

VĂN BẢN MỚI

Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 6/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện về: Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh

đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng TN-MT cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa

đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

**Nghị quyết số 74/NQ-CP, ngày 7/5/2023, Phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023**

Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sau: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh công việc; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất huy động; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; thúc đẩy du lịch phục hồi; tuyển sinh bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đề xuất mở rộng các nước miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng du lịch.

Về xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh công việc, Nghị quyết nhấn mạnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CP-ĐTg, ngày 19/4/2023; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công

việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện việc luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đồng thời, theo dõi sát, phân tích, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những tác động đến nước ta, nhất là sự thay đổi chính sách của các nước, đối tác lớn, sự dịch chuyển và các xu hướng toàn cầu để chủ động, tích cực xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp...□

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương

KIM CHUYỀN

Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 quy định, Hội đồng nhân dân (HĐND) có 2 hình thức tổ chức kỳ họp, gồm kỳ họp thường lệ (2 kỳ/năm) và kỳ họp chuyên đề để giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất.

Từ thực tiễn và căn cứ quy định của pháp luật, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 3 kỳ họp chuyên đề và đã ban hành 23 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành liên quan đến các cơ chế, chính sách và là những nội dung quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh. Đó là Nghị quyết về biện

pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng; Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn tăng thu

ngân sách tỉnh Sóc Trăng; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương; Phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Phân bổ vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án; Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Giao bổ sung kế hoạch

đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh... Các nghị quyết được ban hành tại 3 kỳ họp chuyên đề đáp ứng được tính kịp thời về chủ trương để UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.

Hiện nay, các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND phải xem xét, quyết định tăng lên, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, kinh tế - xã hội. Thực tế, các nội dung này phát sinh liên tục, yêu cầu cần phải xem xét, quyết định ngay, nếu chờ đến kỳ họp thường lệ (kỳ họp 6 tháng và cuối năm) thì sẽ chậm trễ trong triển khai thực

hiện và có thể dẫn đến hiệu quả không đạt như mong muốn. Vì thế, việc tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm mục đích kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh, đột xuất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành, chỉ đạo kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp, cũng như tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương thuộc thẩm quyền. Mặt khác, để giảm tải cho kỳ họp thường lệ, tại kỳ họp chuyên đề cũng xem xét, quyết định những nội dung đã đăng ký tại kỳ họp thường lệ nhưng đã được các ngành chuẩn bị xong và trình kỳ họp chuyên đề.

Tuy nhiên, kỳ họp chuyên đề thường xem xét, quyết định các vấn đề lớn, cấp bách hoặc những phát sinh trong thực tiễn cần giải quyết kịp thời nhưng thời gian chuẩn bị kỳ họp thường ngắn, khẩn trương. Đây là những vấn đề khó khăn dễ ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng kỳ họp chuyên

đề. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh xác định cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, điều quan trọng đầu tiên là cần phải xác định đúng và trúng nội dung thực sự cần thiết, cấp bách, kịp thời thúc đẩy sự phát triển hoặc giải quyết nhanh chóng các vấn đề đặt ra, tránh tình trạng dể dãi, lậm dụng, chạy theo UBND và các ngành trong tổ chức kỳ họp chuyên đề. Nghĩa là, khi UBND và các ngành đề xuất nội dung gì là sẽ tổ chức kỳ họp để xem xét, quyết định nội dung đó, mà cần phải xem xét thấu đáo trên cơ sở thống nhất của HĐND và UBND cùng các ngành chủ trì đề xuất.

Thứ hai, cần có quy chế, quy định cụ thể, trong trường hợp nào tổ chức kỳ họp chuyên đề, tránh tình trạng cứ có phát sinh là tổ chức kỳ họp chuyên đề. Bởi bên cạnh giải quyết các vấn đề bức bách của địa phương thì mặt trái, khó khăn của nó là thời

gian chuẩn bị ngăn, bị động nhưng các nội dung được đưa ra mang tính chuyên đề sâu, phức tạp.

Thứ ba, các khâu chuẩn bị kỳ họp phải được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng; trong đó, quan tâm khâu khảo sát trước nội dung được trình nhằm xác định tính thực tiễn của vấn đề và khâu thẩm tra phải chặt chẽ để khi quyết định thật sự sát đúng, các khâu mặc dù chuẩn bị kỹ nhưng kết quả kỳ họp thì đại biểu HĐND là người quyết định. Vì vậy, cần nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đại biểu là hết sức quan trọng. Muốn vậy, chủ tọa kỳ họp phải truyền lửa, tiếp sức cho đại biểu làm tròn chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; linh hoạt trong quá trình điều hành để khơi dậy được ý thức, trách nhiệm của đại biểu. Về trách nhiệm của mỗi đại biểu cũng cần chủ động nghiên cứu kỹ nội dung và tham gia ý kiến phát biểu chất lượng tại kỳ họp.

Thứ tư, kỳ họp chuyên đề phải được coi là hoạt động bình thường của HĐND các cấp, đòi hỏi Thường trực HĐND cần chủ động từ sớm, từ xa; thống nhất với UBND về chương trình, nội dung, phân công nhiệm vụ, công tác chuẩn bị của kỳ họp, khắc phục tính bị động về thời gian tổ chức kỳ họp. Mặt khác, các khâu chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cần phải đảm bảo chặt chẽ, bài bản về quy trình; tránh xem việc tổ chức kỳ họp chuyên đề như một thủ tục cần phải làm, bởi như vậy vừa đánh mất vai trò của HĐND, lại ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả điều hành, chỉ đạo phát triển chung của địa phương.

Có thể khẳng định, các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đều xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn và giải quyết những vấn đề phát sinh thực tế, góp phần quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. □

Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Sóc Trăng sẵn sàng cho LỄ KHỞI CÔNG

THÁI HÒA

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của đơn vị chủ đầu tư, cùng các sở, ngành chức năng, các địa phương, đến nay, khâu chuẩn bị cho Dự án thành phần 4 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã được tiến hành đảm bảo tiến độ đề ra, sẵn sàng cho lễ khởi công dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/6/2023.

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/2022/QH15, ngày 16/6/2022. Dự án có tổng chiều dài 188,2km qua địa bàn tỉnh An Giang, TP.Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng; quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe ô tô cao tốc, trong đó giai đoạn 1 quy

mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m. Dự án được chuẩn bị trong năm 2022, khởi công tháng 6/2023, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ dự án năm 2027.

Dự án được đầu tư nhằm hình thành trục ngang trung tâm vùng Đồng bằng sông

Cửu Long, kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư; kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng ĐBSCL, trong đó có Sóc Trăng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Toàn bộ dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 4 do UBND tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản với chiều dài 58,4 km; hướng tuyến đi qua địa bàn huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Trần Đề và điểm cuối nối vào đường Nam Sông Hậu thuộc huyện Trần Đề, tổng mức đầu tư 11.120 tỷ đồng.

Xác định tầm quan trọng của Dự án, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP, ngày 25/7/2022 triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Sóc Trăng đã chủ động triển khai công việc đối với Dự án thành phần 4

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phần đầu đảm bảo đạt các mốc thời gian đề ra tại Nghị quyết 91. Theo đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, điều hành các dự án, công trình trọng điểm và 3 Tổ giúp việc; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2058/QĐ-UBND, ngày 9/8/2022 giao Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư.

Đến đầu tháng 6/2023, tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của Dự án đều đạt so yêu cầu đề ra. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 16/01/2023. Công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật, Tư vấn thẩm tra, Tư vấn lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn và kiểm toán đều đã hoàn thành; công tác triển khai khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán các gói thầu thực hiện đạt tiến độ; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 9/5/2023. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ đầu

tư đã triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các thầu gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát phục vụ khởi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sử dụng đất khoảng 384,10ha của 1.787 hộ và 8 tổ chức; trong đó, huyện Mỹ Tú là 601 hộ và 2 tổ chức, huyện Mỹ Xuyên 460 hộ và 1 tổ chức; huyện Trần Đề 702 hộ và 4 tổ chức, TP.Sóc Trăng có 24 hộ và 1 tổ chức.

Từ ngày 22/5/2023, sau khi UBND tỉnh có các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, trên địa bàn các huyện và TP.Sóc Trăng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng các địa phương đã tiến hành ngay công tác áp giá đền bù,

hợp dân trao phương án bồi thường và tổ chức niêm yết công khai phương án. Với sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân bị ảnh hưởng, từ ngày 2/6, các địa phương đã bắt đầu tiến hành chi trả tiền đền bù cho các hộ đủ điều kiện, phần đầu đến ngày 15/6/2023 sẽ bàn giao 70% mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tại các địa phương, việc áp giá đền bù và phương án bồi thường đã nhận được sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng. Bởi theo các hộ dân, mức giá bồi thường rất thỏa đáng và cũng vì lợi ích chung của dự án đối với sự phát triển của tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để công tác chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Theo Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 1/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng, Lễ khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dự kiến sẽ diễn ra lúc 8h, ngày 17/6/2023, địa điểm tổ chức

tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, dự kiến có gần 300 đại biểu tham dự là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong tỉnh. Buổi lễ sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về công trình đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong quá trình triển khai xây dựng công trình; đồng thời góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên các đơn vị tham gia quản lý, thiết kế, thi công xây dựng công trình nỗ lực phấn đấu, tích cực thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để ra.

Để buổi lễ được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thiết thực, ngày 3/6, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, dẫn đầu đã trực tiếp

kiểm tra vị trí sẽ diễn ra lễ khởi công tại thị trấn Mỹ Xuyên. Tham gia đoàn còn có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Tại vị trí sẽ diễn ra lễ khởi công, Ban Quản lý Dự án 2, đơn vị chủ đầu tư phối hợp với huyện Mỹ Xuyên và công ty tổ chức sự kiện đã nỗ lực, khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị; nhiều phần việc quan trọng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ để lễ khởi công được diễn ra thành công.

Với ý nghĩa tạo nên động lực mới, Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, cùng những dự án, công trình trọng điểm đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ giúp Sóc Trăng cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. □

Châu Thành nỗ lực xây dựng **Huyện nông thôn mới**

MAI KHÔI

Là một trong hai địa phương được tỉnh chọn xây dựng đạt chuẩn Huyện nông thôn mới trong năm 2023, Châu Thành đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn Huyện nông thôn mới. Và kết quả đạt được hứa hẹn sẽ mang lại nhiều đổi thay, đưa huyện đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Nhiều thành tựu nổi bật

Cho đến thời điểm này, huyện Châu Thành đã trải qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với kết quả này, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới khang trang, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã nông thôn

được đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh; thông tin liên lạc thông suốt; tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả; việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp hàng

năm đều tăng; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đúng đối tượng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện được tăng cường, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ và trong nhân dân được giữ vững, phát huy.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành, những kết quả nổi bật về xây dựng nông thôn mới mà huyện đạt được sau hơn 10 năm nỗ lực, phấn đấu được đến từ nhiều phía. Trong đó, có sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh,

cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện Chương trình. Theo đó, ban chỉ đạo các cấp và bộ máy giúp việc thực hiện nông thôn mới thường xuyên được kiện toàn qua từng năm đã tạo thuận lợi và gắn kết chặt chẽ trong triển khai thực hiện Chương trình đã mang lại nhiều thành tựu khả quan. Các ngành, tổ chức chính trị phối hợp với các xã ngày càng chặt chẽ hơn, thường xuyên đi cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, theo đó có nhiều kiến nghị với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, kết quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới còn có sự đóng góp hiệu quả của công tác tuyên truyền với nhiều hoạt động với hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần làm

cho nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển biến tích cực, người dân dần nhận ra vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới; có nhiều gương điển hình tiên tiến trong đóng góp xây dựng công trình công cộng, trong lao động, sản xuất, trong vận động nhân dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực đầu tư cho chương trình ngày càng tăng, tuy ngân sách hỗ trợ còn hạn chế, nhưng địa phương đã chủ động sử dụng nguồn lực từ nguồn vốn được cấp, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, từ các nguồn vốn tín dụng và huy động đóng góp tự nguyện của người dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu phát triển cao hơn

Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là

nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Hiểu được điều này, nhiều năm qua, huyện Châu Thành đã luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả tích cực. Với 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện Châu Thành đang phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Châu Thành hướng đến mục tiêu chung là xây dựng vùng nông thôn có nền kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái luôn được bảo vệ; an ninh chính trị và

trật tự an toàn xã hội được kiểm soát và giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Cùng với mục tiêu chung, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành cũng đề ra mục tiêu cụ thể để thực hiện. Trong đó, phấn đấu xã An Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và xã Hồ Đắc Kien giữ vững xã nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại gồm Phú Tân, An Ninh, Thiện Mỹ, Phú Tâm, Thuận Hòa thực hiện đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Thị trấn Châu Thành đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo đó, huyện Châu Thành cơ bản thực hiện đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới; đồng thời, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, trong đó thực hiện đạt yêu cầu “Tuyến đường nông

thôn mới kiểu mẫu” cấp huyện, xã, mỗi ấp có tuyến đường kiểu mẫu.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo đã xác định 3 nhóm giải pháp thực hiện. Đó là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; huy động nguồn lực đầu tư.

Với việc nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp, cùng với sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng Châu Thành sẽ không ngừng phát triển theo hướng nhanh và bền vững, đạt chuẩn Huyện nông thôn mới trong năm 2025. □

Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng:

Nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế

HỒ TUYÊN

Năm 2023, Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng (bao gồm địa bàn TP.Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên) được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 587,5 tỷ đồng; trong đó trên địa bàn thành phố Sóc Trăng dự toán thu là 510 tỷ đồng và huyện Mỹ Xuyên là 77,5 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề khi tình hình kinh tế chỉ đang dần phục hồi sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, với những lợi thế sẵn có, cùng tinh thần luôn quyết tâm, thành phố Sóc Trăng hướng đến mục tiêu tiếp tục thực hiện thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Trong năm nay, thành phố Sóc Trăng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 gắn với giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố để xứng tầm là đô thị loại

II trực thuộc tỉnh. Thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể về xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị và chương trình phát triển đô thị thành phố Sóc Trăng đến năm 2030... góp phần đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với huyện Mỹ Xuyên, trong năm nay, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tập trung xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ khá nặng nề này, thời gian qua, thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên luôn tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được UBND tỉnh đề ra. Trước chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 tăng, đơn vị tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của ngành và địa phương; phối hợp với các ban, ngành tập trung các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Trong đó, chú trọng khai thác tốt các nguồn thu và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chính sách thuế theo đúng quy định. Những tháng đầu năm, Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng nỗ lực khai thác tốt nguồn thu và triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của địa phương về những giải

pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2023.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng còn đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đối với thành phố Sóc Trăng, doanh nghiệp có sự phát triển trở lại sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng kinh doanh và đem lại thu nhập ngày càng cao, đóng góp nhiều vào ngân sách thành phố. Trong năm qua, thành phố Sóc Trăng cũng đã hoàn thiện công tác chỉnh trang, phát triển và quản lý đô thị; thành phố đã được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng tại Quyết định số 496/QĐ-TTg, ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là điều kiện giúp thành phố Sóc Trăng phát triển mạnh về thương mại và dịch vụ, có cơ sở đóng góp tích cực vào ngân sách của địa phương.

Để thực hiện thu ngân sách đạt theo dự toán đã đề ra, Chi cục Thuế Khu vực thành phố Sóc Trăng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thuế và các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận “Một cửa” tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng; phối hợp các ngành thực hiện tốt cơ chế “Một cửa liên thông” trong việc hướng dẫn và giải quyết các thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính cho tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, Chi cục Thuế Khu vực thành phố Sóc Trăng là đơn vị đi đầu trong thực hiện các chính sách thuế mới, nhất là điện tử hóa các thủ tục nộp thuế. Việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại và minh bạch. Và trên thực tế, việc triển khai hóa đơn điện tử đến doanh nghiệp thực hiện đạt 100% là giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý tại địa

phương. Song song đó, Chi cục tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thủ tục hoàn thuế và kê khai thuế, trong đó chú trọng công tác hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện các cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên rà soát, đôn đốc khai thuế đúng hạn, tăng cường kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ nợ thuế.

Thành phố Sóc Trăng với lợi thế có nền kinh tế tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Thời gian qua, với việc thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư các lĩnh vực du lịch, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao đã giúp cho thành phố có điều kiện nâng cao tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, để cải thiện môi trường đầu tư, thành phố luôn đi đầu trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, tiện lợi. Hy vọng rằng, với những lợi thế sẵn có, cùng tinh thần luôn nỗ lực, quyết tâm, thành phố Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao trong năm 2023. □

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hướng cho lực lượng thanh thiếu niên hành động theo các chuẩn mực pháp luật. Đây là nhiệm vụ được Sở Tư pháp chú trọng triển khai thực hiện bằng hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả trong thời gian qua.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường gắn với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, ngày 23/2/2023, Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tiến hành ký kết Kế hoạch liên ngành số 15/KHLN-TP-GDĐT về việc phối hợp phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng giáo viên dạy môn Giáo dục

công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật và học sinh trong năm học 2023 - 2024.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật cho 400 giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật các trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cấp phát miễn phí 2.800 tài liệu cho đại biểu tham dự là các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Tại hội

nghi, các đại biểu đã được triển một số nội dung về Luật Phòng, chống bạo luật gia đình năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Khám chữa bệnh, chữa bệnh năm 2023; Luật Thanh tra, cùng các văn bản pháp luật có liên quan. Thông qua hội nghị đã góp phần bồi dưỡng kịp thời những kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật tại các trường trên địa bàn tỉnh. Từ đó, giúp cho mỗi giáo viên có vốn kiến thức về pháp luật để truyền đạt cho học sinh, giúp học sinh nắm rõ và thực hiện tốt những quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn biên soạn và cấp phát miễn phí 11.000 cuốn Sổ tay pháp luật dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Việc biên soạn các Sổ tay chú trọng nội dung về các tình huống giả định điển hình cụ

thể, gần gũi với học sinh. Đồng thời, Sở Tư pháp dự kiến phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các điểm trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh vào quý III năm nay. Theo đó, lồng ghép tư vấn, giải đáp pháp luật trực tiếp nhằm giúp học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng để giải quyết một cách chủ động, tích cực và hiệu quả nhất các tình huống phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của cuộc sống.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho giáo viên, học sinh tại các điểm trường, Sở Tư pháp còn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”. Cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và lực lượng học sinh, sinh viên tại các điểm trường trên địa bàn

tính tham gia. Tính đến thời điểm kết thúc đợt 1, Cuộc thi đã thu hút 10.275 thí sinh dự thi với 48.327 lượt thi.

Bên cạnh đó, để đa dạng kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo nên sự hấp dẫn, thú vị, thu hút sự quan tâm của học sinh, lực lượng thanh thiếu niên, Sở Tư pháp còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng mở chuyên mục “Công dân và pháp luật” mỗi tháng 1 kỳ với thời lượng từ 10 - 12 phút; hợp đồng với Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng mỗi tháng 4 kỳ, mỗi kỳ từ 10 - 15 phút để thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất và các nội dung pháp luật có liên quan mật thiết đến người dân. Đồng thời, Sở Tư pháp đăng tải kịp thời các văn bản pháp luật, bài viết, thông tin, Infographic, video clip có sự kết hợp giữa các điều, khoản của văn bản quy

phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (Địa chỉ truy cập <http://sotuphap.soctrang.gov.vn>) và Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh (Địa chỉ truy cập <http://pbgdpl.soctrang.gov.vn>), trên Zalo Official Account “Phổ biến, giáo dục pháp luật Sóc Trăng” và trang Facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật Sóc Trăng”.

Với nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, sáng tạo, linh động, gần gũi, thiết thực đã tạo được nhiều hiệu ứng tích cực, thu hút và tạo được sự quan tâm, chú ý của học sinh. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; đồng thời, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong lực lượng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh hiện nay. □

SỞ TƯ PHÁP

Lương hưu là nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu

Quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động (NLĐ) là khoản tích lũy quý giá khi còn trẻ để về già có lương hưu và thẻ BHYT miễn phí.

*Thời gian đóng dài, mức đóng cao thì mức hưởng lương hưu sẽ cao

Giai đoạn 2016-2022, cả nước đã giải quyết gần 763.000 người hưởng lương hưu; trong đó, tỷ lệ người hưởng lương hưu 75% chiếm 55,2%. Hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đang thực hiện chi trả cho khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu; trong đó, có gần 1,9 triệu người có mức hưởng từ 3 triệu đến dưới 7 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp được hưởng mức lương hưu cao do trong quá trình tham gia BHXH có mức tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng BHXH cao (theo quy định, NLĐ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở từng thời kỳ). Theo thống kê, hiện người đang được hưởng lương hưu cao nhất cả nước là hơn 120 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức hưởng lương hưu tỉ lệ thuận mới mức

đóng BHXH và thời gian đóng BHXH. Lương hưu được coi là nguồn thu nhập ổn định nhất giúp NLĐ yên tâm dưỡng già, đảm bảo tốt hơn cuộc sống độc lập mà không phải phụ thuộc vào con cháu.

Ngoài lương hưu hằng tháng, NLĐ còn được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian nghỉ hưu để được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe do quỹ BHYT chi trả với mức hưởng là 95%. Trong giai đoạn tuổi già, nguy cơ đối mặt nhiều hơn với ốm đau, bệnh tật nên việc được chia sẻ phần lớn nguồn kinh phí khám chữa bệnh sẽ giảm bớt áp lực kinh tế cho con cháu của người nghỉ hưu. Không những thế, trong thời gian hưởng lương hưu, người hưởng lương hưu không may qua đời thì thân nhân của họ còn được hưởng chế độ tử tuất với nhiều quyền lợi.

***NLD yên tâm vì lương hưu luôn được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo cuộc sống**

Mức hưởng lương hưu không phải cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với Ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Từ năm 2016-2022, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với các mức điều chỉnh tương ứng: 8% (năm 2016); 7,44% (năm 2017); 6,92% (năm 2018); 7,19% (năm 2019); 7,4% (năm 2022) trên mức lương hưu hiện hưởng. Gần đây nhất, dù kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng lương hưu vẫn được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 01/01/2022. Cụ thể, đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định (7,4%) mà có mức lương hưu thuộc các trường hợp thấp thì lại tiếp tục được điều chỉnh (*tăng thêm 200 nghìn đồng đối với những người có mức lương hưu từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng đối với những người có mức lương hưu từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng*).

Bên cạnh đó, hệ thống chính sách pháp luật BHXH, BHYT cũng ngày càng được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia nói chung và người nghỉ hưu nói riêng. Hiện nay, theo quy định, thời gian NLD tham gia BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu phải đủ 20 năm, dẫn tới nhiều người có thời gian tham gia BHXH ngắn, nên khi hết tuổi lao động mà không tích lũy đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu. Trước thực trạng này, dự thảo Luật BHXH sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm; bổ sung chế độ trợ cấp thai sản nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút, tạo điều kiện để người dân tham gia BHXH tự nguyện...

Có thể khẳng định, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm và kịp thời ban hành các chính sách phù hợp nhằm đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương hưu. Do đó, NLD hoàn toàn yên tâm tham gia, tích lũy thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí - “điểm tựa” an sinh vững chắc cho NLD khi về già.

BHXH Việt Nam

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là mùa nắng nóng kéo dài, thời tiết nắng nóng làm cho nhiệt độ môi trường tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát trở nên cấp thiết, khiến lượng điện tiêu thụ trong mỗi gia đình tăng lên (trung bình tiền điện tăng khoảng 11,3%). Ngoài ra, từ ngày 4/5/2023, giá bán điện sẽ được điều chỉnh tăng với mức giá trung bình là 3% so với mức giá hiện tại sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiền điện của hộ gia đình, nên việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là một yêu cầu cấp bách đối với mọi người.

Để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình, Công ty Điện lực Sóc Trăng khuyến cáo Quý khách hàng quan tâm đến

việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như:

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện, bàn ủi...) cùng một lúc và vào giờ cao điểm.

- Sử dụng các trang thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Đối với điều hòa: Cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C).

- Đối với quạt điện: Trong phòng khách, phòng ngủ, quạt điện chỉ nên bật với tốc độ theo nhu cầu cần thiết, nếu sử dụng ở tốc độ lớn nhất sẽ hao tốn điện nhiều hơn.

- Đối với máy giặt: Nên giặt quần áo bằng máy giặt với chế độ nước lạnh để tiết kiệm điện. Điều này sẽ giúp tiết kiệm một khoản đáng kể trong hóa đơn tiền điện.

- Đối với tivi, các thiết bị điều khiển từ xa: Không nên đặt ở chế độ chờ sẵn, không dùng thì nên tắt hẳn, tránh để chế độ sáng của màn hình quá cao sẽ hao điện và hại mắt. Khi không sử dụng trong thời gian dài thì tắt hẳn nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

- Đối với bàn ủi: Khuyến cáo đầu tiên là không ủi quần áo vào giờ cao điểm. Lau sạch bề mặt bàn ủi trước khi dùng. Tập trung quần áo lại để ủi một lần theo thứ tự quần áo mỏng trước, xong đến đồ dày, sau đó rút phích cắm và tận dụng sức nóng quay trở lại ủi quần áo mỏng. Khi ủi nên kiểm tra cài đặt nhiệt độ của bàn ủi thích hợp cho từng loại vải, tránh dùng

trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ.

- Đối với tủ lạnh: Nên sắp xếp các loại thực phẩm trong tủ gọn gàng, có khe hở để khí lạnh lưu thông. Không nên để thức ăn nóng vào tủ lạnh; cần dùng hộp kim loại thay hộp nhựa để rút ngắn thời gian làm lạnh, ít tốn hao điện.

- Đối với nồi cơm điện: Không nên nấu cơm quá sớm, chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 - 45 phút để giảm thời gian hâm nóng. Bạn cũng nên lau chùi sạch đáy nồi cơm và mâm nhiệt nồi cơm để điện tiếp xúc tốt hơn, tránh lãng phí điện.

Khi có thắc mắc về tiền điện, chỉ số,... hoặc bất cứ nhu cầu về điện, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19001006 - 19009000 để được tư vấn cụ thể. □

**Công ty Điện lực
Sóc Trăng**